

Source :

ไทยรัฐ

Date : 18 ก.ย. 2561

Page :


11

No :

**เตรียมส่งบปช.
คดีถอดถอนกต.
แล้วโคมแฉ่งจับ**

จากกรณีทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก นายชำนานู วรวิวัฒน์พงษ์ ประธานแผนกคดีล้มลาย ในศาลฎีกาและกรรมการตุลาการ (ก.ต.) เข้าแจ้งความ ดำเนินคดีกับนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 พร้อมผู้พิพากษาจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 6 คน รุ้านหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ รวมทั้งแจ้งข้อหา ม.157 ตาม ป.อาญา กับนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ที่ สน.ทุ่งสองห้อง หลังเจ้าตัวถูกลง รายชื่อถอดถอนออกจากตำแหน่ง ก.ต. จากผู้พิพากษา กฎีกาพันคนนั้น ความสืบหน้าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. พ.ศ.ท. ฎปรรณอธิศรษฐ์ รอง ผกก. (สอบสวน) ทนท.หน.พนักงาน สอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง เปิดเผยว่า คดีนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายตามขั้นตอน คดีนี้ ผู้ถูกกล่าวหาเป็น จนท.รัฐ ต้องส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. พิจารณาสอบสวนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

มีรายงานว่า ในส่วนของการยื่นถอดถอน นายชำนานู วรวิวัฒน์พงษ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการ ตุลาการ (ก.ต.) นั้น เมื่อเลขาธิการสำนักงานศาล ยุติธรรม ส่งให้ศาลทั่วประเทศปิดประกาศคำร้อง และรายชื่อของผู้เข้าชื่อถอดถอนทั้งหมด รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ลงชื่อถอนชื่อออกภายใน 20 วัน นับแต่ วันปิดประกาศ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ก.ต. เมื่อพ้นกำหนดแล้วให้ถือว่ารายชื่อของผู้ลงชื่อไม่มีการคัดค้านเป็นรายชื่อที่ถูกต้อง สำหรับรายชื่อเมื่อครบ จำนวน 1 ใน 5 ของผู้พิพากษาทั่วประเทศ ให้ถือว่า การเข้าชื่อนั้นมีผลสมบูรณ์ ต้องจัดส่งคำร้องไปให้ นายชำนานูภายใน 7 วัน เพื่อให้ชำนานูจัดทำ คำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำร้อง ทั้งนี้ตามผลของกฎหมาย นับแต่วันปิดประกาศตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. เมื่อเข้าสู่ ขั้นตอนการถอดถอนแล้วประธานศาลฎีกาในฐานะ ประธาน ก.ต.มีคำสั่งให้ชำนานูผู้ถูกยื่นถอดถอน ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.

	Subject Heading :
Source : มติชน	
Date : 18 ก.ย. 2561 Page : 11	No: 61301148

ดร.เล็งหมายเรียกคดี 6 ผู้พิพากษาหมิ่น

กรณีนายชำนานู รวีวรรณพงษ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา และกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ชั้นฎีกามอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง กล่าวโทษกับ 6 ผู้พิพากษาในข้อหาหมิ่นประมาท หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษภาค 2 แจ้งเพิ่มอีก 1 ข้อหาคือ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นั้น

ความสืบหน้าเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เหลืองอุทัย ผกก. สน.ทุ่งสองห้อง เปิดเผยว่า ส่วนของคดีดังกล่าวมีการส่งทนายความมาเข้าแจ้งความร้องทุกข์ เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมาแล้วทางตำรวจรับเรื่องไว้จากนั้นจะดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง พิจารณาหาผู้กระทำความผิด หากพบว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อเข้าสอบปากคำ อย่างไรก็ตาม คดีนี้เป็นคดีที่ต้องทำอย่างละเอียดเนื่องจากรายชื่อทั้ง 6 รายที่ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น โดยทางตำรวจชุดสอบสวนของ บก.น.2 จะเข้าทำการสอบสวนคดีดังกล่าวด้วย